

THẺ LỆ

Tham gia cuộc thi viết chủ đề “Bù Đăng 50 năm xây dựng và phát triển”
(ban hành kèm theo Kế hoạch số 46-KH/BTGHU ngày 30/5/2024 của BTGHU)

Thực hiện kế hoạch 132-KH/HU, ngày 28/02/2024 của Ban thường vụ Huyện uỷ về tổ chức phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Bù Đăng (14/12/1974 – 14/12/2024).

Thực hiện Kế hoạch số 122- KH/BTG ngày 30/5/2024 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Bù Đăng. Nhằm tạo sân chơi sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện cũng như người Bù Đăng sinh sống ngoài huyện có dịp nói lên cảm nhận, sự khám phá của mình về mảnh đất, con người Bù Đăng sau 50 năm xây dựng và phát triển. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng thể lệ cuộc thi viết với chủ đề **“Bù Đăng 50 năm xây dựng và phát triển”** như sau:

I. Đối tượng dự thi:

Là công dân Việt nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn huyện Bù Đăng, người Bù Đăng hiện đang sinh sống, học tập và làm việc ngoài huyện; không phân biệt nghề nghiệp, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo.

Cuộc thi được phát động và triển khai sâu rộng đến các tổ chức cơ sở Đảng, các địa phương, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện.

II. Thời gian triển khai thực hiện

Thời gian phát động cuộc thi: Được tính từ khi ban hành thể lệ, Hạn cuối nộp tác phẩm dự thi ngày **31/10/2024**.

Tổng kết và trao giải vào dịp Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Bù Đăng của Huyện uỷ- HĐND-UBND-UBMTTQ huyện, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2024.

III. Nội dung, hình thức, quy cách cuộc thi:

1. Mỗi bài dự thi đáp ứng các nội dung, yêu cầu sau:

- Tác phẩm dự thi thể hiện được tình cảm, kỷ niệm, ký ức,... hoặc những khám phá của người viết (tác giả) về sự chuyển mình, đổi thay của vùng đất, con người Bù Đăng sau 50 năm xây dựng và phát triển; Có thể viết về những đổi thay trong phát

triển kinh tế - xã hội, nếp sinh hoạt, nét tính cách mang dấu ấn đặc trưng của người dân nơi đây hoặc những khám phá về quang cảnh, văn hóa, lịch sử, ...; những khoảnh khắc lay động trong nhịp sống hằng ngày khiến tác giả thấy yêu hơn vùng đất, con người Bù Đăng - nơi tác giả được sinh ra, lớn lên... hoặc là quê hương thứ hai mình đang sinh sống, học tập, làm việc...

- Tác phẩm dự thi phản ánh những đóng góp, giải pháp nhằm góp phần xây dựng một Bù Đăng ngày càng phát triển, xây dựng con người Bù Đăng **“Hoà hợp, nghĩa tình, tự cường, kỷ cương, sáng tạo”** theo tinh thần Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

2. Hình thức

Bài dự thi thể hiện dưới các dạng bài viết: văn xuôi, thơ, vè, phóng sự, ký sự... có độ dài từ 5 trang A4 trở lên, chưa tính hình ảnh kèm theo.

3. Quy cách:

Tác phẩm dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, kiểu chữ time New Roman, cỡ chữ 14. Khuyến khích những tác phẩm dự thi đóng thành cuốn, bìa bằng giấy cứng (*không đóng bìa bằng ni lông*), có hình ảnh minh họa kèm theo.

Tác phẩm dự thi sử dụng tiếng Việt, ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Ghi rõ họ, tên, năm sinh, đơn vị công tác (nếu là công chức, viên chức, người lao động), địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người tham gia dự thi.

Tác phẩm dự thi không được giống nhau. Mỗi tác giả có thể viết nhiều tác phẩm dự thi, nhưng họ tên, bút danh phải thống nhất.

Nội dung tác phẩm dự thi chưa đăng tải, tuyên truyền trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Ban tổ chức nhận bài dự thi theo 2 cách:

+ *Đối với các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các Hội, đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn trong huyện:* Tác phẩm dự thi tập hợp theo cơ quan, đơn vị và gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; gửi file mềm vào email <https://mail.binhphuoc.gov.vn> để Ban tổ chức thuận tiện lưu trữ làm tư liệu và sử dụng vào mục đích tuyên truyền.

+ *Đối với người Bù Đăng sống và làm việc ngoài huyện:* Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Bù Đăng (Trụ sở Huyện uỷ Bù Đăng, địa chỉ: Quốc lộ 14, thị trấn Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước) gửi file mềm về địa chỉ email <https://mail.binhphuoc.gov.vn>, thời gian nhận tác phẩm dự thi được tính theo dấu Bưu điện.

+ Không nhận tác phẩm dự thi qua mạng xã hội.

Hạn cuối nhận tác phẩm dự thi ngày 31/10/2024.

IV. Tiêu chí chấm giải

1. Vòng sơ khảo:

- Tác phẩm dự thi có nội dung và quy cách đúng theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Tác phẩm dự thi có đầy đủ thông tin người tham dự theo quy định của Ban tổ chức.

2. **Vòng chung khảo:** Ban tổ chức tổng hợp điểm từ các thành viên Ban giám khảo và công bố các giải thưởng căn cứ kết quả chấm thi theo thang điểm quy định lấy từ cao xuống thấp.

V. Cơ cấu giải thưởng

1. **Giải tập thể:** Dành cho các đơn vị hưởng ứng, phát động và tổ chức tốt cuộc thi, có số lượng người tham gia dự thi đông và nhiều bài dự thi đạt giải.

Gồm: 01 giải nhất,
02 giải nhì,
02 giải ba.

2. **Giải cá nhân:** Dành cho những bài viết hay, xúc động, nêu bật sự đổi thay, phát triển hoặc tiềm năng của vùng đất, con người Bà Rịa. Tác giả có giải pháp hay, khả thi để phát triển huyện nhà.

Gồm: 01 giải nhất,
02 giải nhì,
03 giải ba,
10 giải khuyến khích.

Ngoài ra BTC cuộc thi có thể xem xét khuyến khích một số giải dành cho những tác phẩm dự thi được yêu thích nhất, tác phẩm có chất lượng của thí sinh có tuổi cao nhất (người cao tuổi), nhỏ nhất (thiếu nhi), người Bà Rịa xa xứ có tác phẩm xúc động nhất, một số trường hợp khác do Ban Tổ chức và Ban giám khảo quyết định.

TRƯỞNG BAN

Lê Văn ngọc

